

NHÀ HOẠT ĐỘNG NHÂN QUYỀN TRƯƠNG VĂN DŨNG ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG NHÂN QUYỀN LÊ ĐÌNH LƯỢNG 2023



Thông báo

**Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2023
được trao cho Nhà Hoạt Động Nhân Quyền Trương Văn Dũng**

Đảng Việt Tân trân trọng công bố Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2023, với chủ đề 75 Năm Quốc Tế Nhân Quyền – Tự Do, Bình Đẳng & Công Lý cho Việt Nam, được trao cho Nhà Hoạt Động Nhân Quyền Trương Văn Dũng.

Giải Thưởng Nhân Quyền này được [thiết lập](#) vào năm 2018 và mang tên nhà hoạt động Lê Đình Lượng, một người yêu nước đã có nhiều nỗ lực tranh đấu bảo vệ quyền lợi của đồng bào và chủ quyền của đất nước. Ông bị chế độ độc tài Cộng sản kết án 20 năm tù vào tháng 8 năm 2018.

[Mục tiêu của Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng](#) là nhằm đề cao sự hy sinh và việc làm của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam.

Buổi trao Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 tại thủ đô Paris, Pháp.

Ông Trương Văn Dũng được công luận trong nước và quốc tế biết đến là một nhà hoạt động cho dân chủ nhân quyền quả cảm và đầy nhiệt huyết. Được bạn bè gọi một cách trân quý là “Trương Tráng Sĩ” vì ông luôn đi đầu trong các cuộc biểu tình

ôn hòa phản đối Trung Quốc, luôn sẵn sàng hỗ trợ cho những nạn nhân của bất công và độc tài như các tù nhân lương tâm, bà con dân oan.

Bất chấp sự đàn áp, hành hung của công an an ninh, nhà hoạt động Trương Văn Dũng vẫn kiên cường tiếp tục tranh đấu cho tự do, bình đẳng và công lý của người dân Việt Nam trong nhiều năm qua.

Bản án 6 năm tù cũng không xói mòn được tinh thần của nhà hoạt động nhân quyền. Trong tù ông vẫn tiếp tục cùng các bạn tù nhân lương tâm lên tiếng phản đối những hành vi vi phạm quyền con người của quản giáo.

Khi luật sư hỏi vì sao ông tham gia các hoạt động dân sinh dân quyền, ông Dũng nói: “Tôi muốn nhân dân ta cũng được hưởng quyền con người như ở các nước văn minh. Để nhân dân ta làm quen với quyền này thì mình phải làm trước, dù biết có thể phải tù đày.”

Chính vì tinh thần sẵn sàng hy sinh vì quê hương dân tộc này mà Ban Giám Khảo Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2023 đã bình chọn nhà hoạt động nhân quyền Trương Văn Dũng là người được nhận giải thưởng năm nay.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thành viên của Ban Giám Khảo: Bà Nathalie Seff – Giám đốc ACAT Pháp, Ông Daniel Bastard – Giám đốc vùng Châu Á Le Courier International, Ông Đặng Đình Mạnh – Luật sư Nhân quyền, Ông Pascal Durand – Dân biểu Quốc Hội Liên Minh Châu Âu, và Giáo sư Phạm Minh Hoàng – Nhà hoạt động Dân chủ và cựu Tù Nhân Lương Tâm.

Ngày 4 tháng 12 năm 2023
Đảng Việt Tân

Mọi chi tiết xin liên lạc: TS Đông Xuyên, +1 346-704-4744

Chuyển Đến;: Nguyen817@brighthouse.com

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 9200 TÁC PHẨM